

1 Giò tôi sẽ tiếp tục xem đến một sức mạnh rất lớn có thể bước vào cuộc sống của tôi nếu tôi học cách ngợi
2 khen Chúa trong mọi hoàn cảnh.

3
4 Chúa để cho Satan quấy nhiễu và gây phiền cho con cái của Chúa trong nhiều cách. Tại sao Chúa để như
5 thế? Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan và Ngài có thể tiêu diệt Satan chỉ trong một khoảnh khắc nếu Ngài
6 muốn, nhưng Ngài không làm vậy vì Ngài làm thành điều tốt qua những điều kia. Đó là lý do vì sao Ngài
7 cho phép Satan tiếp tục tồn tại.

8
9 Ví dụ lửa nguy hiểm...nhưng lửa có thể tinh luyện vàng. Tương tự thì Chúa có thể sử dụng thử thách và sự
10 bách hại...áp chế mà Satan có thể mang đến cho con cái của Ngài...để tinh luyện chúng giống như vàng
11 được tinh luyện. Nhưng tôi phải phản ứng trong cách đúng đắn...trong một cách tích cực...với những thử
12 thách và bách hại. Và cách phản ứng đúng đắn...nếu tôi có đức tin...đó là với một tinh thần ngợi khen. “Lạy
13 Chúa, con sẽ không phàn nàn lúc này. Có thể con đang chịu khổ, con đang trải qua thời kỳ khó khăn...
14 nhưng con sẽ không mất đức tin của mình. Đức Chúa Trời ngự trên ngôi. Ma quỷ đã bị đánh bại trên thập tự
15 giá. Tội lỗi của con đã được tha. Quá khứ của con được gột sạch. Con trên đường tới Thiên đàng. Chúa
16 Jêsus là Chúa và là chàng rể trên Thiên đàng của con. Chúa là Đấng biến mọi thứ kết hợp cùng nhau để ích
17 lợi cho con.” Và khi tôi cứ ở trong tinh thần của sự tạ ơn và ngợi khen như thế trong mọi hoàn cảnh thì điều
18 gì sẽ xảy ra? Hãy xem Thi thiên 50 câu...trong câu 23: “Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta; còn
19 người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.” Dịch theo nghĩa đen
20 câu này là bất kỳ ai dâng một của lễ bằng lời tạ ơn, tôn kính Đức Chúa Trời. Và làm như vậy tức là mở một
21 con đường để Chúa cho người đó thấy sự giải cứu và cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là gì? Có
22 nghĩa nếu tôi đang trong một tình thế khó khăn ngay lúc này và muốn Chúa giải cứu mình thì tôi phải mở
23 một con đường để Chúa có thể cho tôi thấy sự giải cứu...vì Đức Chúa Trời mang sự giải cứu ấy đến.

24
25 Chúa sẽ mang sự giải cứu nhưng Đức Chúa Trời sẽ không làm điều đó cho đến chừng nào tôi mở một con
26 đường cho Ngài, và con đường tôi mở đó là bằng sự ngợi khen. Đây là điều được nhắc đến trong câu Kinh
27 thánh này. Người nào dâng tế lễ bằng lời tạ ơn mở một con đường cho Chúa mang sự giải cứu đến trong mọi
28 hoàn cảnh. Điều đó có nghĩa từ trong những hoàn cảnh như thế tôi có thể thấy sự giải cứu nếu như tôi ngợi
29 khen Chúa thay vì phàn nàn về con người và về ma quỷ...bởi vì ngợi khen là dấu hiệu của đức tin. Họ tin
30 cậy lời Chúa...họ hát ngợi khen. Nếu tôi không ngợi khen Chúa, có thể Chúa không làm gì hết cho tôi vì tôi
31 không tin cậy Ngài. Không có đức tin thì không thể làm Chúa hài lòng. Nhưng với đức tin, như tôi đọc trong
32 Hê-bơ-rơ thì tôi có thể bịt mồm sư tử, có thể khiến kẻ thù chạy trốn, có thể mở cửa ngục. Với đức tin, con
33 người thậm chí có thể khiến trẻ em bị chết sống lại. Đức tin có một quyền năng vô cùng lớn. Và đức tin
34 được biểu hiện trong sự ngợi khen.

35
36 Cầu nguyện không thôi không thể giải cứu tôi khỏi một số hoàn cảnh. Cầu nguyện là tốt khi tôi ở trong hoàn
37 cảnh khó khăn nhưng thêm vào cùng lời cầu nguyện, tôi cần phải học cách ngợi khen. Nói cách khác, tôi
38 phải tiếp tục cầu nguyện cho đến khi nào đạt đến mức tôi không còn phải cầu nguyện nữa. Khi ấy tôi có sự
39 chắc chắn trong lòng...Đức Thánh Linh ban cho tôi ấn chứng trong lòng tôi...rằng Đức Chúa Trời đã nghe
40 lời cầu nguyện của tôi. Và sau đó thì tôi làm gì? Giả sử tôi cầu xin điều gì đó và sau một khoảng thời gian
41 tôi cảm thấy được sự ấn chứng trong tâm linh tôi...rằng điều đó đã được ban cho đúng không? Vậy tôi phải
42 làm gì? Khi ấy tôi ngợi khen Chúa. Tôi cảm tạ Ngài. Sau đó đức tin được sinh ra và tôi tin rằng tôi đã nhận
43 được...như Chúa Jêsus nói: “Khi con cầu nguyện hãy tin rằng con đã nhận được.” Có thể tôi không làm
44 được điều đó ngay từ đầu nhưng nếu tôi cứ cầu nguyện thì tôi sẽ đến một lúc khi tôi tin mình nhận được dù
45 câu trả lời chưa đến nhưng tôi ngợi khen Chúa, và sau đó tôi sẽ nhận được điều mình đã cầu xin. Khi tôi cầu
46 nguyện đến mức đó, tôi ngừng cầu nguyện và bắt đầu ngợi khen Chúa. Đó là bằng chứng của đức tin. Sau
47 đó, nhờ sự ngợi khen mà tôi mở cho Chúa một con đường để Chúa tỏ sự giải cứu cho tôi.

48
49 Có một ví dụ tuyệt vời của điều này trong Cựu Ước. Sách 2 Sử ký chương 20 có một đạo quân đông đảo của
50 kẻ thù bao vây vị vua Giê-hô-sa-phát. Khi vua đang bị bao vây bởi một đạo quân thù lớn như thế, ông đã
51 làm một việc đúng đắn. Ông gọi tất cả mọi người cùng nhau kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Họ cầu
52 nguyện với Chúa và họ đã nhận thức được ba điều. Họ đã nói gì cùng Chúa? Trong 2 Sử ký 20:12 họ biết
53 mình không thể nương cậy vào đâu...họ nhận thức sự đại dột của mình và sau đó nhận ra đức tin của mình.

54 Có ba điều chúng ta cần nhận thức. Rất dễ để nhận ra tình trạng không biết nương cậy vào đâu và sự đại dột
55 của mình. Để nói: “Chúa ơi con chẳng còn chút sức lực nào đương đầu với hoàn cảnh này. Con không biết
56 cần phải làm gì.” Đây là điều tôi có thể nói trong mọi tình huống, nhưng chẳng có gì xảy ra cả nếu tôi chỉ
57 dừng ở đó. Tôi cần phải bước tiếp và nói: “Nhưng Chúa ơi, con tin rằng Ngài sẽ đáp lời con.” Hãy để ý lời
58 cầu nguyện mà Giê-hô-sa-phát cầu nguyện trong sách 2 Sử ký 20: 6-12. Trước tiên, ông ngợi khen Chúa vì
59 sự tể trị của Ngài. Trong câu 6 ông nói: “Chúa chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải
60 Đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa
61 cho nổi.” Khi tôi cầu nguyện với Chúa thì việc nhắc nhở chính mình về sự tể trị của Chúa là rất tốt. Chúa
62 Jêsus nói: “Khi các người cầu nguyện hãy nói ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời...’ Âm chỉ đến một Đấng tể
63 trị trên trời.
64

65 Sau đó, điều thứ hai Giê-hô-sa-phát đã nhắc Chúa và nhắc chính mình về những gì Chúa đã làm trong quá
66 khứ. Trong câu 7 ông nói: “...chẳng phải Ngài đã đánh đuổi cư dân xứ này khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên
67 của Ngài và ban lãnh thổ cho dòng dõi Áp-ra-ham, bạn Ngài, đời đời sao.” Nếu tôi nhắc chính mình về
68 những công việc Chúa đã làm cho mình trong quá khứ, điều ấy sẽ khuấy động đức tin tôi. Những lúc tôi
69 đang thật sự đối diện với hoàn cảnh khó khăn, lúc tôi thấy không còn lối thoát thì Chúa đã mở một lối thoát.
70 Đó là điều khuấy động đức tin trong lòng tôi.
71

72 Điều thứ ba tôi đọc được đó là Giê-hô-sa-phát nhắc Chúa về lời Chúa đã hứa. Ông nói: “Nếu chúng con gặp
73 tai họa, grom giáo, hình phạt, dịch lệ hay đói kém, chúng con sẽ đứng trước đền thờ này, trước sự hiện diện
74 của Ngài vì danh Ngài ngự trong đền thờ này. Trong cơn khốn khổ chúng con sẽ cầu khẩn Ngài thì Ngài sẽ
75 nghe và giải cứu chúng con.” Đó là một điều tốt nữa tôi có khi ở trong hoàn cảnh khó khăn...những lời hứa
76 từ Lời Chúa. Nó có thể là một lời hứa đơn giản giống như trong Thi thiên 50: “Hãy kêu cầu Ta trong những
77 ngày hoạn nạn và Ta sẽ giải cứu người.” Kêu cầu Chúa và Chúa sẽ giải cứu bạn. Hãy nói: “Lạy Chúa! Ngài
78 hứa làm điều đó. Xin hãy làm ngay bây giờ.” Biết các lời hứa của Kinh thánh rất có ích. Nhớ được những lời
79 hứa của Chúa trong Kinh thánh là rất tốt để tôi có thể trích dẫn chúng khi cầu nguyện. Nó làm mạnh mẽ đức
80 tin. Nó giống như nhiên liệu cho đức tin vậy. Giống như việc đổ xăng vào trong đám lửa rồi sau đó đám lửa
81 cháy bùng. Nếu bạn không có lời hứa nào thì đám lửa sẽ rất yếu.
82

83 Và thứ 4 trong câu 11 tôi đọc thấy rằng Giê-hô-sa-phát đã nhắc nhở Chúa: “Chúng con là sản nghiệp của
84 Ngài. Chúng con không giống như tất cả các dân tộc khác trên thế giới. Chúng con là sản nghiệp của Ngài.
85 Ngài đã chuộc chúng con.” Đây là điều thứ tư tôi có thể nói với Chúa. “Lạy Chúa! Chúa đã chuộc chúng con
86 tại thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Dòng huyết của Chúa Jêsus đã chuộc con. Con là sản nghiệp mà Chúa đã
87 chuộc bằng dòng huyết của Chúa Jêsus Christ trên thập tự giá.”
88

89 Điều thứ năm ông nói với Chúa: “Chúng con không có sức mạnh...chúng con yếu đuối.” Đây là điều khác
90 nữa tôi cần nhận thức được. Đôi khi tôi nghĩ tôi rất mạnh nhưng thực chất rất yếu đuối. Nhận thức được điều
91 này với tôi là rất tốt. Hãy nói: “Lạy Chúa! Con yếu đuối. Con không thể xử lý được tình huống này. Nó quá
92 sức với con.”
93

94 Điều thứ sáu, cũng nằm trong câu 12, ông nói: “Lạy Chúa, con không chỉ yếu đuối, con không có sự khôn
95 ngoan để cần biết làm gì trong tình huống này.” Nhận thức được điều này với tôi cũng rất tốt, thay vì nghĩ
96 rằng tôi thông minh và có khả năng. Hãy biết nói: “Lạy Chúa! Con không có chút khôn ngoan nào.” Kinh
97 thánh nói trong sách Gia-cơ chương 1: “Nếu trong anh em có ai thiếu sự khôn ngoan, hãy xin Chúa thì Ngài
98 sẽ ban cho anh em rộng lượng.” Nhưng bạn cần phải biết khiêm nhường, nhìn nhận được và hãy nói: “Lạy
99 Chúa! Con không biết cần xử lý tình huống này như thế nào.” Đây là điều thứ sáu.
100

101 Và điều thứ bảy và tôi cần phải kết thúc tại đây. Giê-hô-sa-phát nói: “...mắt chúng con trông đợi nơi Ngài.
102 Chúng con tin cậy Ngài.” Các bạn có thấy không?
103

104 Hãy nhớ lại bảy điều này. Trước tiên, ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự tể trị của Ngài (câu 6). Thứ hai, nhắc
105 chính mình về những gì Chúa đã làm trong quá khứ (câu 7). Thứ ba, hãy nhắc nhở bản thân về lời Chúa hứa
106 (câu 9). Thứ tư, nhắc Chúa rằng: “con là sản nghiệp của Chúa” (câu 11). Và sau đó trong câu 12 nhắc Chúa

107 về 3 điều nữa...thứ năm, con không có năng lực để xử lý tình huống này...thứ sáu, con không có sự khôn
108 ngoan nhưng “con nương cậy, tin cậy Chúa hoàn toàn.” Và tôi đọc trong phần còn lại của chương đó, kẻ thù
109 đã bị đánh bại hoàn toàn. Họ bước ra ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ đã không cầm theo vũ khí. Họ chỉ đi ra
110 ngợi khen Chúa. Giê-hô-sa-phát tin Đức Chúa Trời và ông phái một dàn đồng ca ngợi khen Đức Chúa Trời
111 bước ra và tôi đọc được trong câu 22: “...khi họ bắt đầu hát và ngợi khen Chúa”...giống hệt như trong câu
112 Kinh thánh Thi thiên 50:23...thì Chúa mở cánh cửa cho họ để giải phóng họ và kẻ thù đã bị đánh bại. Không
113 chỉ kẻ thù bị đánh bại, sau đó tôi đọc được trong chương đó rằng Israel đã trở nên giàu có vì chiến lợi phẩm
114 từ kẻ thù. Đây chính là bí quyết. Bất kể tôi ở trong hoàn cảnh nào, hãy học cách ngợi khen Đức Chúa Trời
115 trên nền tảng của bảy điều đã được nhắc đến trong bài học này và tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời mở một cánh
116 cửa để giải phóng tôi.